



JOHN DEERE

ข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์จอแสดงผล John Deere ซีรีส์ G5

ข้อสำคัญ - กรุณาอ่านอย่างรอบคอบ: ข้อตกลงสิทธิการใช้งานนี้

คือสัญญาทางกฎหมายระหว่างคุณและบริการที่มอบให้ของ JOHN DEERE SHARED SERVICES, INC. องค์กรซึ่งมีที่อยู่หลักอยู่ใน ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, IL 61265

(เรียกว่า"ผู้ออกใบอนุญาต") และมีผลควบคุมการใช้งานหน้าจอแสดงผล John Deere

และซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ของ John Deere ที่เกี่ยวข้องอันอาจมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอแสดงผล JOHN DEERE ซีรีส์ G5 (เรียกว่า"จอแสดงผล") ซึ่งรวมถึงจอแสดงผล G5Plus™ CommandCenter™, G5 CommandCenter™, G5Plus™ Universal, G5 Universal, G5e™ และจอแสดงผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในแบรนด์ Deers ที่ใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันกับจอแสดงผลซีรีส์ G5

เมื่อยอมรับหรือให้การยินยอมที่จะยอมรับหากคุณไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย

หรือโดยการเปิดใช้งานหรือใช้งานจอแสดงผลนี้

แสดงว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมในข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิการใช้งานนี้ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ (เรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ที่ได้ติดตั้งมาล่วงหน้าบนจอแสดงผลของคุณ

คุณเห็นพ้องว่าข้อตกลงสิทธิการใช้งานฉบับนี้ประกอบด้วยคำปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิดชอบ การยกเลิกข้อตกลง และบทบัญญัติเรื่องอนุญาโตตุลาการข้างล่าง

ซึ่งมีผลผูกพันกับคุณและกับบริษัทอื่นใดในนามของผู้ใดก็ตามที่คุณใช้ซอฟต์แวร์และหน้าจอแสดงผล ตลอดจนพนักงานของบริษัทดังกล่าว (เรียกโดยรวมว่า "คุณ" ในข้อตกลงสิทธิการใช้งานนี้)

หาก你不เห็นพ้องในข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิการใช้งานนี้

หรือหาก你不มีอำนาจในการยอมรับต่อข้อกำหนดดังกล่าวในนามของบริษัทหรือในนามพนักงานของบริษัท โปรดปฏิเสธในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อตกลงสิทธิการใช้งานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงข้อตกลงทุกประการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระหว่างคุณและผู้ออกใบอนุญาต และยังมีผลใช้แทนข้อเสนอ การชี้แจงข้อเท็จจริง

หรือความเข้าใจระหว่างคุณและผู้ออกใบอนุญาตก่อนหน้าทั้งหมด

1. คำอธิบายซอฟต์แวร์ หน้าจอแสดงผลของคุณมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับการติดตั้งไว้ก่อนหน้าทั้งหมด

รวมค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานบางคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ในส่วนราคาซื้อหน้าจอแสดงผล

การใช้งานคุณสมบัติอื่นของซอฟต์แวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งาน ซึ่งคุณจะได้รับไฟล์สิทธิการใช้งาน ("สิทธิการใช้งาน")

ที่เมื่อนำไปกรอกลงในหน้าจอแสดงผล (ตามคำแนะนำในคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน)

จะเปิดใช้คุณสมบัติการทำงานเหล่านั้น

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ John Deere
ในการจัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน

และกรุณาทราบว่าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ John Deere หรือ
Deere & Company หรือบริษัท ในเครือ หรือบริษัทสาขา
อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์การใช้งานดังกล่าว
ซอฟต์แวร์ไม่ได้รวมถึงโปรแกรมการใช้งานหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่โหลดแยกเข้า
หน้าจอแสดงผล
บางคุณสมบัติของซอฟต์แวร์อาจมีเวลาจำกัดและจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากหมดช
วงเวลาดังกล่าวแล้ว ในการเปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าวใหม่ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
John Deere เพื่อซื้อรหัสเปิดใช้งานเพิ่มเติม

- 2. สิทธิ์การใช้งาน** ผู้ออกใบอนุญาตขอมอบสิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานซอ
ฟต์แวร์ในรูปแบบรหัสวัตถุที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องจักรให้กับคุณและคุณยอมรับไว้
ซึ่งเฉพาะที่อนุญาตไว้ในข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้และบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในคู่มือสำหรับ
ผู้ใช้ใช้งาน
สามารถนำซอฟต์แวร์ไปใช้ได้เฉพาะกับหน้าจอแสดงผลที่ได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้แล้ว
แต่แรก หรือ ในกรณีที่หน้าจอแสดงผลไม่สามารถทำงานได้
หรือการสลับเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลมีหมายเลขรุ่นที่คุณได้รับมาจากตัวแทนจำหน่ายที่ได
รับอนุญาตเหมือนกัน ตามที่กล่าวในขอบเขตของการประกัน ในส่วนที่ 5
คุณเห็นพ้องว่าจะไม่ส่งมอบ ส่งต่อ โอนสิทธิ์ จำนำ ให้เช่า
หรือแบ่งปันสิทธิของคุณภายใต้ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้
เว้นแต่คุณสามารถโอนสิทธิ์ของคุณทั้งหมดอย่างถาวรภายใต้ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้เกี่ยว
กับการขายหน้าจอแสดงผลในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งซึ่งข้อตกลงฉบับนี้ครอบคลุมไว้
หากคุณขายหรือโอนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในหน้าจอแสดงผล
คุณเห็นพ้องว่าคุณจะต้องมีผู้รับโอนสิทธิ์ในการยอมรับตามข้อกำหนดที่เข้มงวดไม่น้อยกว
าข้อกำหนดในข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ นอกจากนี้
ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงฮาร์ดแวร์ใด ๆ ทั้งหมดและซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์และ/หรือหน้าจอแสดงผล
ข้อกำหนดการอนุญาตในส่วนคุณสมบัติที่มีการจำกัดเวลาของซอฟต์แวร์มีผลเลิกใช้ต่อเมื่
อช่วงเวลาดังกล่าวหมดลง
- 3. สิทธิ์ของผู้ออกใบอนุญาต** คุณรับทราบและเห็นพ้องว่า
ซอฟต์แวร์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยลิ
ขสิทธิ์ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบและเห็นพ้องอีกว่า ทุกสิทธิ์ ชื่อ และผลกำไร
ทั้งในและนอกซอฟต์แวร์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
จะยังคงเป็นของทางผู้ออกใบอนุญาต
ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ไม่ได้ส่งต่อชื่อหรือผลกำไรใดๆ ทั้งในและนอกซอฟต์แวร์
มีเพียงเฉพาะสิทธิ์จำกัดในการใช้งานที่เพิกถอนได้ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดในข้อตกลง
ลิขสิทธิ์ฉบับนี้ คุณตกลงว่าจะไม่: (ก) ประกอบย้อนกลับ แปลโปรแกรมย้อนกลับ

ปรับเปลี่ยน หรือแปลงซอฟต์แวร์

หรือพยายามที่จะเอาชนะการป้องกันทางลิขสิทธิ์และกลไกการเปิดใช้โปรแกรมการใช้งาน
ในที่นี้ (ข) คัดลอกหรือทำซ้ำซอฟต์แวร์ (ค)

กระทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือสร้างสิทธิ์การใช้งานใหม่ (ง)

บังคับหรือแทรกแซงในคุณสมบัติการจำกัดเวลาของซอฟต์แวร์ (จ)

พยายามใช้สิทธิ์การใช้งานที่สร้างขึ้นสำหรับหน้าจอแสดงผลหนึ่ง ในหน้าจอแสดงผลอื่นหรือ
หรือในผลิตภัณฑ์อื่น หรือ (ฉ) ลบหรือกำจัดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า

หรือประกาศเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินอื่นจากซอฟต์แวร์

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากทางผู้ออกใบอนุญาต

หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้
นอกจากนี้

คุณยังตกลงที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามที่ดำเนินการภายใต้การควบคุมของคุณในการกร
ระทำการใดข้างต้น

4. ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งาน รวมค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในส่วนคุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่
เปิดใช้งานแต่แรกเริ่มสำหรับหน้าจอแสดงผลไว้แล้วทั้งหมดในราคาซื้อเดิมของหน้า
จอแสดงผล แต่กรุณาทราบว่า
ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานแยกส่วนสำหรับคุณสมบัติการทำงานเพิ่มเติมอาจมีผลใช้ตาม
ที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 ข้างต้น
ผู้ออกใบอนุญาตจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์เพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดภายใต้
ข้อตกลงฉบับนี้
5. การรับประกันแบบจำกัด ผู้ออกใบอนุญาตรับประกันในส่วนผลประโยชน์ของคุณเพียงผู้เดียว
และไม่รับประกันในส่วนผลประโยชน์ของบุคคลอื่น โดยรับประกันว่าในระหว่าง
"ช่วงประกัน" ตามที่กำหนดไว้ข้างใต้
ซอฟต์แวร์จะทำงานอย่างมั่นคงอันสอดคล้องตามคุณลักษณะเฉพาะในการทำงานที่เหมาะสม
("คุณลักษณะเฉพาะ") ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ก่อนหมดช่วงประกัน
หากซอฟต์แวร์ไม่สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงตามคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสามารถส่งคืนหน้าจอแสดงผล ณ
ร้านค้าที่ซื้อเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าจากการไม่ทำงานของซอฟต์แวร์ได้
"ช่วงประกัน" มีระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่คุณได้รับชุดแสดงผล
6. คำปฏิเสธการรับประกัน คุณขอรับรองว่าเห็นพ้องด้วยที่ขอบเขตการรับประกันตามที่แจ้งไว้
ข้างต้น (เรียกว่า "ขอบเขตการรับประกัน")
ถือว่าเป็นวิธีแก้ไขของคุณแต่เพียงผู้เดียวในส่วนปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์
ยกเว้นว่าจะมีการระบุไว้ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข
ให้ถือว่าซอฟต์แวร์นี้มีการให้สิทธิ์การใช้งาน "ตามที่เป็น" และผู้ให้สิทธิ์ บริษัท ในเครือ
และผู้ผลิตที่เป็นบุคคลที่สามมีการปฏิเสธโดยชัดแจ้ง และคุณได้สละสิทธิ์ ละทิ้งสิทธิ์
และยกเลิกการรับประกันทั้งหมดที่เป็นผลจากทางกฎหมายหรือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้:

การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ; การรับประกันโดยนัยที่เกิดจากวิธีการชำระหนี้ วิธีปฏิบัติระหว่างคู่กรณี หรือประเพณีทางการค้า; การรับประกันในส่วนของการซื้อหรือการไม่ละเมิดสิทธิ และการรับประกันอื่นใดที่เกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีกฎหมาย ได้แก่ การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดชอบที่เข้มงวด สัญญา

หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือเที่ยงธรรมอื่นๆ

จะไม่ถือว่าการรับรองหรือการยืนยันข้อเท็จจริงอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำแถลงในเรื่องความเหมาะสมในการใช้งาน เป็นการรับประกันจากทางผู้ออกใบอนุญาต หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ผลิตภายนอก

ผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันว่าหน้าจอแสดงผลและ/หรือซอฟต์แวร์จะไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือจะทำงานโดยไม่หยุดชะงัก

7. ขอบเขตการรับประกัน เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในขอบเขตการรับประกัน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ

หรือผู้ผลิตภายนอกจะเป็นผู้รับผิดชอบกับคุณหรือกับบุคคลที่สามอื่นใดในส่วนความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือโดยเป็นผลสืบเนื่องมา ไม่ว่าในรูปแบบใด อาทิ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของหน้าจอแสดงผล

ความล้มเหลวในการทำงานของซอฟต์แวร์ทั้งในบางส่วนหรือโดยรวมทุกส่วน ประสิทธิภาพการทำงาน การไม่สามารถทำงาน หรือความล่าช้าในส่วนการติดตั้ง การบำรุงรักษา การรับประกัน หรือการซ่อมแซมซอฟต์แวร์

ความเสียหายในการสูญเสียพืชผล ความเสียหายต่อที่ดิน ความเสียหายต่อเครื่องจักร การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียช่องทางธุรกิจหรือการสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียการใช้อุปกรณ์หรือบริการ

หรือความเสียหายต่อธุรกิจหรือชื่อเสียงที่เกิดจากประสิทธิภาพการทำงานหรือการไม่สามารถทำงานของลักษณะใด ๆ ในข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ ไม่ว่าจะในสัญญา

กฎหมายว่าด้วยการละเมิด หรืออื่นใด และไม่ว่าผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ หรือผู้ผลิตภายนอกจะได้รับแนะนำในส่วนความเป็นไปได้ต่อการเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

ไม่มีการรับประกันตามข้อตกลงของผู้ออกใบอนุญาตต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดในส่วนการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากคำร้อง การฟ้องร้อง การเรียกร้อง หรือการกระทำใด ๆ

ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่คุณชำระเงินไว้ทั้งหมด สำหรับหน้าจอแสดงผลและสำหรับสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์

8. การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ผู้ออกใบอนุญาตสามารถเสนอการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ให้แก่คุณได้ตามที่ทางผู้ออกใบอนุญาตเป็นผู้เลือกแต่เพียงผู้เดียว

ถึงแม้ช่วงประกันจะหมดลงแล้วก็ตาม

การบำรุงรักษาดังกล่าวอาจรวมถึงการส่งมอบการปรับเปลี่ยน การแก้ไข หรือการยกระดับ

("การอัปเดต") ในส่วนซอฟต์แวร์และ/หรือคู่มือสำหรับผู้ใช้งานที่มีผลใช้
ผู้ออกใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บค่าบริการบำรุงรักษา
(เว้นแต่ในกรณีที่มีการส่งมอบการแก้ไขภายใต้ขอบเขตการรับประกัน)
การยอมรับในข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ของคุณถือว่าคุณเห็นพ้องว่า ก) การปรับปรุงใด ๆ
จะถือว่ารวมอยู่ในซอฟต์แวร์แล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ ข)
การปรับปรุงจะต้องได้รับการควบคุมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลใช้กับซอฟต์แวร์
ของหน้าจอแสดงผลภายใต้ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ ค)
การอัปเดตปรับเปลี่ยนการทำงานของซอฟต์แวร์
รวมถึงคุณอาจลดหรือลบคุณสมบัติบางประการ คุณสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย John
Deere ของคุณเพื่อดูข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำงานใด ๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากการอัปเดตก่อนการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์และการติดตั้งการอัปเดต
ครั้งนี้

9. การยุติสิทธิ์ใช้งาน ผู้ออกใบอนุญาตสามารถยกเลิกสิทธิ์ใช้งานที่มอบให้ภายใต้ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ โดยจะแจ้งยุติสิทธิ์ใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คุณ
หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ
ของข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณหรือสิทธิ์ของผู้ออก
ใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทบัญญัติในส่วนที่ 2 และ 3 ข้างต้น

10. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณเห็นพ้องว่า
คุณจะใช้งานซอฟต์แวร์อันสอดคล้องตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของประเทศ
ที่คุณพำนักอาศัยอยู่ตามเหมาะสม
ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการค้ากับชาวต่างชาติ
ซอฟต์แวร์อาจอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกและการค้ากับชาวต่างชาติที่จำกัดการ
ขายต่อและ/หรือการถ่ายโอนไปยังประเทศหรือบุคคลอื่น
โดยการยอมรับตามข้อกำหนดของข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้
ถือว่าคุณรับว่าคุณเข้าใจที่ซอฟต์แวร์อาจได้รับการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
โดยข้อบังคับของฝ่ายบริหารการส่งออกและ/หรือมาตรการควบคุมการค้ากับชาวต่างชาติของ
กระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา
โดยซอฟต์แวร์จะยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้

11. การชดเชยค่าเสียหาย คุณเห็นพ้องที่จะปกป้อง ชดเชย และรักษาผู้ออกใบอนุญาต
บริษัทในเครือ และผู้ผลิตภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน นายหน้า
และตัวแทน (แต่ละบุคคลคือ "บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง") จากอันตรายและต่อข้อร้องเรียน
การเรียกร้องให้ดำเนินคดี การบาดเจ็บ การรบกวน การสูญเสีย
หรือค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมเหตุสมผล)
ที่เกิดจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลต่อบุคคลใดๆ
ดังกล่าวอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ

ไม่ว่าจะการสูญเสียทั้งหลายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยทั้งหมดหรือโดยบางส่วนจากความประมาท เลินเล่อ การฝ่าฝืนสัญญา หรือความผิดอื่นใดจากบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง

12. เครื่องหมายการค้า ไม่มีสิทธิ การอนุญาต หรือผลประโยชน์ใดในส่วนเครื่องหมายการค้าถูกมอบให้ภายในที่นี่ และคุณเห็นพ้องว่าห้ามมิให้มีการอ้างสิทธิ การอนุญาต หรือผลประโยชน์จากทางคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของผู้ออกใบอนุญาต
13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี หากคำร้องหรือการดำเนินการใดเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายต่อข้อ ตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้กับฝ่ายอื่นซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวมานี้ นอกเหนือไปจากความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ได้รับ ฝ่ายชนะคดีมีสิทธิเรียกคืนค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ค่าอนุญาตตุลาการ และค่าธรรมเนียมจัดการศูนย์ระงับข้อพิพาทและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
14. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนและการสละสิทธิ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ได้รับการประกาศว่าเป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลที่มี เขตอำนาจศาลใด ๆ การประกาศดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นที่มีเหลือ ณ ที่นี้ ความล้มเหลวของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ที่ได้รับตามนี้หรือดำเนินการกับอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืนต่อข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิโดยฝ่ายนั้นซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิในภายหลังอันเนื่องมาจากการ ดำเนินการภายหลัง ในกรณีของการฝ่าฝืนในอนาคต
15. วรรคภาษา เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายของสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ต้องการภาษาอื่น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยอมรับว่าได้ทำข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้แล้วและเอกสารอื่นใด ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เขียนขึ้น ในภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อตกลงสิทธิการใช้งานฉบับนี้อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น หากมีความไม่สอดคล้องหรือความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษในส่วนข้อตกลงลิขสิทธิ์นี้ ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับภาษาอังกฤษจะเป็นฉบับไว้แต่ว่ากฎหมายของสถานที่ที่คุณอาศัย อยู่ต้องการให้มีการควบคุมในฉบับภาษาอื่น
16. การมอบหมายโดยผู้ออกใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาตอาจมอบหมายข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ โดยปราศจากความยินยอมล่วงหน้าของคุณต่อบริษัทหรือหน่วยงานภายในเครือข่ายผู้ออก ใบอนุญาต หรือโดยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ หรือการเข้าซื้อกิจการ
17. กฎหมายที่บังคับใช้และศาลควบคุม ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้จะได้รับการควบคุมโดยและได้รั บการตีความตามกฎหมายสำคัญที่บังคับใช้ในรัฐอิลลินอยส์ U.S.A. ศาลปกครองของรัฐอิล

ไอส์แลนด์ เคาน์ตี ในอิลลินอยส์

มีเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้ ข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้จะไม่ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายขัดแย้งทางกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ

หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้ซึ่งได้รับการยกเว้นอย่างชัดเจน

18. **อนุญาโตตุลาการ** หากคุณอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่การบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนที่ 17 อยู่ภายใต้สัญญาซึ่งเห็นพ้องที่จะยื่นคำคัดค้าน ข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงลิขสิทธิ์ฉบับนี้จะถูกกำหนดโดยอนุญาโตตุลาการที่สอดคล้องกับกฎหมายอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขข้อพิพาท (International Center for Dispute Resolution) ("ICDR") ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาเริ่ม อนุญาโตตุลาการจะเกิดขึ้นต่อหน้าตุลาการหนึ่งท่านที่ได้รับแต่งตั้งโดย ICDR เท่านั้น สถานที่ยื่นอนุญาโตตุลาการจะอยู่ที่ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และภาษาในอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ
19. **สิ่งแทนสิทธิ์ใช้งาน** การยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ ถือว่าคุณ: (ก) รับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว (ข) แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ในการลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ (ค) เห็นพ้องว่าข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อคุณและหน่วยงานทางกฎหมายอื่นใดที่ได้รับซอฟต์แวร์ รวมถึงบุคคลที่ใช้งานซอฟต์แวร์ และ (ง) เห็นพ้องที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของข้อตกลงฉบับนี้
20. **ประกาศ** จะส่งจดหมายประกาศแก่ผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันและลงทะเบียนแล้วให้ทางบริการที่แบ่งปันของ John Deere, บริษัท, หนึ่งในสถานที่ของ John Deere, Moline, IL 61265 U.S.A. นอกจากนี้ อาจมีการส่งสำเนาประกาศให้แก่ทาง John Deere Intelligent Solutions Group โดยเจ้าหน้าที่: John Deere Display, 9505 Northpark Drive, Urbandale, IA 50131 U.S.A. ประกาศแก่ผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับ ประกาศทั้งหมดที่จำเป็นต้องส่งให้คุณจะถูกส่งผ่านทั้งจดหมายที่ได้รับการยืนยันหรือลงทะเบียนแล้วไปยังที่อยู่ที่ตั้งไว้กับทางผู้ออกใบอนุญาต ตัวแทนจำหน่ายของ John Deere หรือผู้กระจายสินค้าอื่นของผู้ออกใบอนุญาตในส่วนการจัดซื้อหน้าจแสดงผลของคุณ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ทั้งสองวิธีในการแจ้งประกาศที่ดำเนินการโดยผู้ออกใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ส่ง คุณยอมรับที่จะแจ้งทางผู้ออกใบอนุญาตในส่วนของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในที่อยู่ของคุณตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
21. **การแจ้งประกาศและสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม** บุคคลที่สามอื่นๆ ("ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม")

อาจเป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาตในลิขสิทธิ์บางส่วนของซอฟต์แวร์และถูกนำไปใช้และกระจายสินค้าภายใต้ใบอนุญาต ภาคผนวกซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (สามารถดูได้ที่ [ลิงก์นี้](#)) รวมถึงการรับรอง การประกาศ และการอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่มีผลบังคับใช้ แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อตกลงสิทธิการใช้งานฉบับนี้ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้ GPL/LGPL หรือสัญญาอนุญาตที่แตกต่างตอบแทนอื่นใด สำเนาใบอนุญาตเหล่านี้รวมอยู่ในภาคผนวกซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม คุณอาจได้รับรหัสแหล่งที่มาที่สอดคล้องกันแบบสมบูรณ์จากทางเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งครั้งสุดท้ายของเราของซอฟต์แวร์ โดยการส่ง ใบส่งจ่ายเงินหรือเช็คราคา 5 ดอลลาร์ ให้แก่:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202
USA

กรุณาเขียน "แหล่งที่มาสำหรับซอฟต์แวร์ชุดจอบแสดงผล John Deere ซีรีส์ เจนเนอเรชัน 5" และหมายเลขรุ่นของซอฟต์แวร์ในบรรทัดบันทึกการชำระเงินของคุณ ข้อเสนอนี้มีผลใช้บังคับกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

22. ข้อมูลและการวิเคราะห์.

หน้าจอบแสดงผลอาจให้คุณเลือกแชร์ข้อมูลจากจอบแสดงผลกับผู้ออกใบอนุญาตและบริษัทในเครือ ข้อมูลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ กับเครื่องที่ติดตั้งจอบแสดงผล ("เครื่องจักร") หรือผู้ใช้งานเครื่องดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร (รวมถึงจอบแสดงผล)

และช่วยให้ผู้ออกใบอนุญาตสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ได้ โปรดดูที่หน้า "เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล"

บนหน้าจอบของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะหากคุณเลือก "รับข้อมูล" หากคุณเลือก "รับข้อมูล" คุณจะมีสิทธิในการเลือกไม่รับข้อมูลแสดงผลที่แชร์ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ

ที่แชร์กับผู้ออกใบอนุญาตระหว่างเวลาที่เลือกรับและวันที่คุณได้เลือกไม่รับจะถูกจัดเก็บไว้และปิดบังการระบุตัวตนโดยผู้ออกใบอนุญาต ดังนั้น

ผู้ออกใบอนุญาตจะไม่สามารถลบข้อมูลนั้นและไม่สามารถคืนข้อมูลกลับมาที่คุณได้นอกจากข้อมูลที่แชร์จากจอบแสดงผลของคุณแล้ว Deere

ยังอาจได้รับข้อมูลจากเครื่องจักรผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ของ Deere เช่น

บริการระบบ telematics JDLink ข้อตกลงที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

รวมถึงการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลจะครอบคลุมตามข้อตกลงด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของผู้ออกใบอนุญาตหรือการประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ โปรดติดต่อผู้ออกใบอนุญาตผ่านหน้าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ John Deere ที่ <https://www.deere.com/en/privacy-and-data/>

23. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย จอแสดงผลอาจมีความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของการเชื่อมต่อไร้สายและการเชื่อมต่อไร้สายไปยังจอแสดงผลของคุณ รวมถึงเครือข่ายที่ใช้ส่งข้อมูลเข้าออกจอแสดงผล นอกจากนี้ คุณยังรับผิดชอบเต็มที่ต่อข้อมูลหรือค่าบริการอื่น ๆ จากผู้ให้บริการไร้สายหรือเซลลูลาร์ อันเป็นผลจากการส่งข้อมูลไร้สายของคุณเข้าออกจอแสดงผล
24. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานอาจให้บริการในรูปแบบดิจิทัลบนจอแสดงผลของคุณ คุณสามารถรับคู่มือการปฏิบัติงานเวอร์ชันปัจจุบันได้โดยไปที่ www.deere.com/en/parts-and-service/manuals-and-training/operators-manual/ หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณ